

Số: **6116** /DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng **8** năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

- Mã chứng khoán: OIL.

- Trụ sở chính: Lầu 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028-39106990

Fax: 028-39106980

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/8/2024, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/8/2024, bổ sung 05 ngành nghề như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
2	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. <i>Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống (trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp).</i>	4711
3	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm.</i>	6622
4	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ.</i>	4530
5	Cổng thông tin <i>Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử</i>	6312

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVOIL tại đường dẫn <https://www.pvoil.com.vn/quan-he-co-dong>.



Handwritten signature

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Ban CNTT, VP (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (03b).



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Khánh Hưng



Số:



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Thành phố Hồ Chí Minh*
Địa chỉ trụ sở: *90G đường Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*
Điện thoại: *028.38.293.179* Fax:
Email: Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: **0305795054**

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm Ethanol (E100); Xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô trong và ngoài nước; Xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dầu ở trong và ngoài nước; Phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu; Kinh doanh nhiên liệu máy bay; Xuất nhập khẩu sản phẩm dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, hóa chất (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).	4661(Chính)
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị trong chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu.	4659
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại trụ sở).	5510

STT	Tên ngành	Mã ngành
4	Đại lý du lịch chi tiết: Kinh doanh du lịch.	7911
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4520
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất sản phẩm Ethanol (E100) (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm dầu (không hoạt động tại trụ sở).	3290
7	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa chi tiết: Cho thuê kho bãi.	5210
8	Hoạt động tư vấn quản lý chi tiết: Tư vấn đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Mua bán phân bón. Kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực chế biến sản phẩm dầu (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).	4669
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chi tiết: Đại lý tàu biển. Môi giới và cung ứng tàu biển. Môi giới và cung ứng tàu biển vận tải dầu thô và sản phẩm dầu.	5229
11	Cho thuê xe có động cơ chi tiết: Cho thuê xe ô tô; cho thuê xe có động cơ khác	7710
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Cho thuê kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu	6810
13	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4542
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chi tiết: Cho thuê hệ thống thiết bị pha chế xăng dầu	7730
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển, cảng đường thủy nội địa. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa	5222
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ chi tiết: Hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở)	5225
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác chi tiết: Xây dựng các hệ thống bồn, bể chứa sản phẩm dầu	4299

STT	Tên ngành	Mã ngành
18	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu xăng dầu	7120
19	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo tại các Kho xăng dầu, Cửa hàng xăng dầu và trên các phương tiện vận tải xăng dầu	7310
20	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
21	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống (trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp).	4711
22	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm.	6622
23	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ.	4530
24	Công thông tin Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử	6312
25	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh phát sinh sau thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện các thủ tục về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục theo quy định.	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam



Nơi nhận:

-TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN. Địa chỉ:Tầng 14-
18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5
Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

.....;

- Lưu: Nguyễn Hồng Diệu Huyền.....

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lê Thị Hồng Nga